



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก

เรื่อง การป้องกันและกำหนดเขตควบคุมไฟฟ้า การเผาตอซังข้าว กำจัดขยะมูลฝอย หมอกควัน (PM ๒.๕)

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก ได้ดำเนินการตรวจติดตามสภาพภูมิอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา และการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีอิทธิพลต่อไฟฟ้า การเผาตอซังข้าว กำจัดขยะมูลฝอย หมอกควัน เป็นมลพิษทางอากาศฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕) พบว่าในช่วงเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ ถึงเดือน เมษายน ๒๕๖๗ มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าและเผาตอซังข้าวหลังฤดูเก็บเกี่ยว จึงจำเป็นต้องอย่างยิ่งที่จะต้องกำหนดเขตควบคุมและมาตรการป้องกันในพื้นที่ปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก

ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายจากไฟป่าดังกล่าว รวมทั้งเพื่อให้ราษฎรได้มีส่วนร่วม เพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า จุดไฟเผาอ้อย จุดไฟเผาตอซังข้าว และจุดไฟเผาหญ้าชยะวัชพืช อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐ และกำหนดมาตรการในการป้องกันไว้ดังนี้

๑.เมื่อมีความจำเป็นต้องเผาไร่ วัชพืชในที่ดินทำกิน ให้ราษฎรผู้ครอบครองที่ดินดังกล่าวต้องขออนุญาตจากกำนันหรือผู้ใหญ่บ้านในเขตปกครองนั้น ๆ ก่อนที่จะดำเนินการทุกครั้ง พร้อมกับจัดทำแนวกันไฟและควบคุมมิให้ไฟลุกลามไปยังพื้นที่อื่น ๆ ได้ โดยประสานงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก โทรศัพท์ ๐๔๓ ๔๒๔๒๖๒ / ๐๘๖ ๔๕๐ ๘๖๓๕ เพื่อจะได้จัดเจ้าหน้าที่คอยควบคุมในการดำเนินการดังกล่าว

๒.หากราษฎรไม่แจ้งขออนุญาตต่อกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือขออนุญาตแล้ว แต่ไม่จัดทำแนวกันไฟ และได้ควบคุมไฟให้อยู่ในพื้นที่ที่ตนถือครอง จนเป็นเหตุให้ไฟลุกลามกลายเป็นไฟป่า ให้กำนันหรือผู้ใหญ่บ้านแจ้งต่อนายอำเภอในพื้นที่ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายตามความผิดที่เกิดขึ้นแก่ราษฎรที่ฝ่าฝืน โดยเฉียบขาดทุกราย โดยเฉพาะราษฎรที่บุกรุกเข้าไปแผ้วถางป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

๓.ในเขตควบคุมป่า ราษฎรต้องให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการดับไฟป่าในกรณีที่ทางราชการร้องขอและหากพบเห็นไฟไหม้ป่าบริเวณใด ให้ช่วยกันดับไฟเสียแต่ต้น เพื่อไม่ให้ไฟขยายออกไปเป็นวงกว้าง หากไฟรุนแรงไม่สามารถดับได้ให้รีบแจ้ง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก โทรศัพท์ ๐๔๓ ๔๒๔๒๖๒ / ๐๘๖ ๔๕๐ ๘๖๓๕ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าระงับไฟป่าทันที

๔.กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล และสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้ถือเป็นหน้าที่ต้องสอดส่องดูแลให้ประชาชนในท้องที่ปฏิบัติตามอย่างเข้มงวด

๕.บทลงโทษกรณีฝ่าฝืน บุคคลใดฝ่าฝืน มีความผิดทางอาญา ซึ่งมีโทษจำคุกและปรับ โดยเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตามกฎหมายโดยเคร่งครัด อาทิ พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.๒๔๘๔, พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗, พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๒, พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.๒๕๖๒, พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.๒๕๓๕, พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

ว่าที่ ร้อยตรี

(นิพนธ์ ศิริวรรประสาท)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก